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Sæl

Sveitarstjórn Hrunamannahrepps tók fyrir umsagnarbeiðni vegna samgögnuáætlunar á fundi sínum í 

gær og bókaði eftirfarandi:

1. Um hverfis- og sam göngunefnd Alþingis: Um sagnarbeiðni um tillögu til 
þingsályktunar um 5 ára sam gönguáæ tlun fyrir árin 2019-2023.
Oddviti kynnti umsagnarbeiðni frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis um tillögur 
til þingsályktunar um 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019-2023. Sveitarstjórn telur 
afar brýnt að hringtorg á Flúðum sé inn í samgönguáætlun enda mikil slysahætta sem 
er vegna núverandi ástands en hringtorgið var inn í eldri áætlun. Þá leggur sveitarsjórn 
áherslu á að Vegagerðin geri ráð fyrir að fjármunum verði varið úr tengivegapotti til að 
klára lagningu bundins slitalags á Langholtsveg og lagt verði bundið slitlag á Hrunaveg 
frá Flúðum upp að Hruna.
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